


 



ค ำน ำ 

  คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เดินทางไปยังกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นครั้งที่ ๒ หลังจากที่ได้เคยเดินทางไป 
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรับฟังนโยบาย แผนการท างานของ
กระทรวง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านดิจิทัล ด้านความมั่นคง ตลอดจนปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
อีกทั้งเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ
ในการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ   
ในการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร และการโทรคมนาคมของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  
ซึ่งภายหลังการเดินทางดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง คณะกรรมาธิการ 
จึงได้จัดท าสรุปผลการเดินทางเพ่ือน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการ และเห็นควรให้เผยแพร่ต่อไป 

 คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและผู้ที่ได้น าไปศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง 
รวมทั้งขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเดินทางครั้งนี้อันเป็นผล 
ให้การด าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 
   พลเอก 

     (อนนัตพร  กาญจนรตัน์) 
                      ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
   วุฒิสภา 
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  ภำยหลังสิ้นสุดสัญญำ..................................................................... ๑๒ 
- ประเด็นที่ ๒ นโยบำย แผนงำน และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
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  ตำมบทบัญญัติต่ำง ๆ ของพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
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สรุปผลการเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะกรรมาธกิารการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕  

ณ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
........................................... 

 

  เมื่อวันพุธที่  ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 
วุฒิสภา น าโดย พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา เลขานุการคณะกรรมาธิการ  
และนายสมชาย เสียงหลาย กรรมาธิการ ได้เดินทางถึงกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
(อาคาร B) ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัยวุฒิ  
ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และผู้บริหารกระทรวง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ  

 

 

 

 

 
 



๒ 
 
 

 

 คณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็น 
เป็นการเฉพาะกับนายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง  
ก่อนเริ่มการรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในภาพรวม  
ณ ห้องรับรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คณะกรรมาธิการมีประเด็นอภิปรายและประเด็นซักถาม 
สรุปได้ ดังนี้ 
  ๑. ปัญหาการหลอกลวงหรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน อาทิ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการส่ง SMS 
หลอกลวงให้ใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายโดยไม่ยินยอม จะมีแนวทาง
ด าเนินการอย่างไรให้สามารถจับตัวผู้กระท าความผิดที่เป็นตัวการใหญ่ 
และแนวทางในการแก้ไขข้อติดขัดทางเทคโนโลยีที่เป็นอุปสรรค 
ในการสืบหาตัวผู้กระท าความผิด เช่น การปลอมเบอร์สายเรียกเข้า  
ซึ่ง กสทช. เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่และงบประมาณ ดังนั้น  

การรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นเปน็การเฉพาะ 



๓ 
 
จึงเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ในฐานะเป็นผู้บริหารและก าหนดนโยบายของประเทศ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๒. ปัญหาการหลอกลวงหรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
นอกจากจะเป็นภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล้ว 
ยั งมีความเกี่ ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาทิ  ต ารวจ ธนาคาร  
รวมถึงผู้ประกอบการ จึงอาจท าให้ประชาชนสับสนว่าจะต้องแจ้ง 
หรือร้องเรียนต่อหน่วยงานใด ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมจึงควรเป็นเจ้าภาพหลักที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จจุดเดียว 
(One Stop Service) เพ่ือเป็นที่พ่ึงของประชาชนและไม่ท าให้เกิด
ความสับสนกับสังคม  
  ๓. กระทรวงมีการด าเนินการกับดาวเทียมไทยคมภายหลัง
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และการรักษาสิทธิวงโคจรดาวเทียมที่สุ่มเสี่ยง
จะถูกเรียกคืน รวมถึงการเตรียมการในเรื่องดาวเทียมวงโคจรต่ า
อย่างไร 
  ๔. โครงการเน็ตประชารัฐเป็นโครงการที่ เกิดขึ้นส าเร็จ 
ในช่ วง เวลาที่ เหมาะสม กล่ าวคื อประชาชนได้ ใช้ประโยชน์ 
ในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ทั้งเรื่องการเรียนออนไลน์ การท างานที่บ้าน 
(Work from home) ตลอดจนการใช้สิทธิ์โครงการเยียวยาของรัฐบาล
ทางช่องทางออนไลน์ ในการนี้ จะมีการต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐ
ในระยะยาวได้อย่างไร รวมถึงความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่าง
โครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงและโครงการ USO พ้ืนที่ห่างไกล 
ของ กสทช. เพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นมากเกินไป 
  อย่างไรก็ดี  จากการลง พ้ืนที่ ของคณะกรรมาธิการ 
เพ่ือติดตามโครงการเน็ตประชารัฐพบว่า ประชาชนเห็นด้วยและดีใจ 
ที่มี โครงการเน็ตประชารัฐ แต่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์ เน็ต 



๔ 
 
ของโครงการได้อย่างประสิทธิภาพด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น  
จุดติดตั้งไม่เหมาะสม ระยะการกระจายสัญญาณไม่ไกล เป็นต้น  
ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการเน็ตประชารัฐได้ด าเนินการมาเป็นเวลา ๕ ปี 
ซึ่งนานพอสมควรแล้ว จึงสมควรมีการส ารวจจุดติดตั้งโครงการ 
เน็ตประชารัฐอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาทบทวนจุดติดตั้งที่อาจไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้หรือชุมชนมีความเจริญแล้ว 
  ๕. ทิศทางและแผนงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) ในระยะยาว และในสถานการณ์การที่อาจเหลือผู้ให้บริการ
รายใหญ่ในตลาด ๒ ราย ทั้งนี้ โดยมีนโยบายให้ บมจ.โทรคมนาคม
แห่งชาติ มีบทบาทในฐานะเป็นผู้ประกอบการหรือด าเนินกิจการ
บริการภาครัฐและสังคม 
  ๖. เนื่องจากกฎหมายด้านดิจิทัลมีจ านวนค่อนข้างมาก  
ทั้งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรอง ซึ่งอาจท าให้
เกิดความสับสนกับผู้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของกฎหมาย จึงควรบูรณาการด้านกฎหมายเพ่ือไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อน หรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีความจ าเป็น  
  ๗. การเตรียมพร้อมบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกระทรวงยืนยันว่าจะบังคับใช้ในเดือน
มิถุนายนนี้ หลังจากได้เลื่อนมาแล้ว ๒ ครั้ง และพระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งใช้บังคับ 
มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ยังมีความล่าช้าในการออกกฎหมายล าดับรอง
บางเรื่อง 
  ๘. เนื่ องจากกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
มีภาระงานในเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลและบทบาท 
ในการให้บริการประชาชนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกของส านักงาน



๕ 
 
สถิติจังหวัดและรัฐวิสาหกิจในก ากับในภูมิภาคจึงมีความส าคัญ  
โดยควรด าเนินการอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ 
  ๙. การเพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศ ซึ่งมีราชการ
ส่วนกลางกระจายปฏิบัติงานอยู่ ในส่วนภูมิภาคนั้น ควรมีการ
ด าเนินงานที่แม่นย าและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนสูงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อการยกระดับ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑๐. การขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมควรมีการก าหนดความต้องการแรงงานด้านดิจิทัล 
ในลักษณะเดียวกันกับกระทรวงแรงงานที่ก าหนดความต้องการ
แรงงานแต่ละประเภท นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมการผลิตบุคลากร 
โดยให้ทุนการศึกษาและส่งเสริมให้ท างานภายในประเทศโดยไม่จ าต้อง
ท างานให้กับภาคราชการเท่านั้น 

  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูล ดังนี้ 
  ๑. การบริหารจัดการดาวเทียมภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
ได้ด าเนินการแล้วโดยมอบให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ด าเนินการ 
แต่ในช่วงแรกอาจยังไม่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญมากนัก  
ซึ่งจะได้ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
  ๒. การรักษาสิทธิวงโคจร อยู่ระหว่างรอการเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติพิจารณาตั้งคณะท างานขึ้น 
เพ่ือศึกษา ตลอดจนการหารือกับกระทรวงกลาโหมในด้านความมั่นคงด้วย 
ทั้งนี้ โดยมีแนวทางคือรัฐโดย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ด าเนินการเอง
บางส่วน และบางส่วนจะเปิดประมูลให้เอกชนด าเนินการ 
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  ๓. ดาวเทียมวงโคจรต่ า อยู่ระหว่างการศึกษาแต่ยังไม่มี 
ความชัดเจนในเรื่องนี้มากนัก  
  ๔. โครงการเน็ตประชารัฐ ขณะนี้มีปัญหาการไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากส านักงบประมาณ จึงมีแนวคิดการมอบให้   
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ด าเนินการต่อไปและให้สามารถน าไป
ให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ จะขอใช้งบประมาณจากกองทุน USO 
โดยอยู่ระหว่างรอการหารือกับ กสทช. ชุดใหม่ 
  ๕. เนื่องจากอาชญากรรมออนไลน์ได้รับผลประโยชน์ได้ง่าย
และเร็ว มิจฉาชีพจึงใช้ช่องทางนี้จ านวนมาก ซึ่งกระทรวงได้พยายาม
สื่อสารแจ้งเตือนต่อสาธารณะอย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิด
การตื่นตัว อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถปิดระบบการโทรศัพท์ 
หรือบล็อกเว็บไซต์ได้ เนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่ Single Gateway 
แต่เมื่อพบการกระท าความผิดจะสืบหาต้นตอและจับกุมด าเนินคดีได้
หลายราย แต่ต้องยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยไมร่วดเรว็นกั 
กระทรวงจึงมีแนวทางการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิด เกี่ ยวกับคอมพิว เตอร์ เ พ่ือ เ พ่ิมอ านาจให้ กระทรวง  
รวมถึงจะหาแนวทางการประสานงานกับศาลต่อไป 
   กสทช. ได้ ให้ความร่วมมือกับกระทรวง เป็นอย่างดี   
แม้ว่าบางกรณีอาจล่าช้าอยู่บ้าง ส าหรับกรณีที่ กสทช. ได้มีการแก้ไขแล้ว 
เช่น การตรวจสอบการส่ง SMS จ านวนมาก (Bulk) การแสดงเบอร์
เป็นเครื่องหมายบวก (+) 
  การโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยอยู่ระหว่างการหา
แนวทางเจรจาขอความร่วมมือกับไลน์ให้มีมาตรการคัดกรองหรือ
บล็อกไลน์ที่ตั้ งชื่อหรือใช้รูปโพรไฟล์ที่ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ รั ฐ 
ซึ่งเป็นความผิดกฎหมายอาญา เพ่ือป้องกันประชาชนถูกหลอก 
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ได้ในชั้นหนึ่ง ดังนั้น จึงเชื่อว่าในภาพรวมการแก้ไขปัญหาการหลอกลวง
และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะดีขึ้นโดยล าดับ 
  อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการรับจ้างเปิดบัญชีหรือบัญชีม้า 
ปัจจุบันศาลยังไม่ค่อยมีการลงโทษ เนื่องจากผู้กระท าความผิดจะอ้าง
ว่าไม่มีความรู้หรือถูกหลอกให้เปิดบัญชี ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินเพ่ือเพ่ิมโทษผู้กระท าความผิด 
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ๖. การด าเนินงานของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นไปด้วยดี 
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการให้บริการคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz 
และ ๒๖ GHz ในพ้ืนที่ชายขอบ โดยจะเน้นการแข่งขันด้านราคา                 
ให้ถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่นประมาณ ๓ เท่า 
  ๗. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ผลประกอบการปีนี้เริ่มขาดทุน
เป็นปีแรก โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาในชั้นแรกคือการเพ่ิมราคา 
ค่าส่งจดหมายขนาดใหญ่หรือจดหมายเชิงพาณิชย์ (เช่น ใบแจ้งหนี้ 
จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งไม่ได้ขึ้นราคามากว่า ๑๐ ปีแล้ว  
แต่จะคงราคาส าหรับจดหมายขนาดปกติเพ่ือให้บริการประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้มี รายได้น้อย ส่วนการส่ง พัสดุยั ง ไปได้ดี 
โดยมีผลประกอบการเป็นอันดับหนึ่ง แม้จะมีผู้ให้บริการเอกชนเข้ามา
มีส่วนแบ่งในตลาดโดยมีการตัดราคาหรือทุ่มตลาดด้วย 
  ๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นกฎหมายที่ดี มีประโยชน์ อิงกับมาตรฐานสากล โดยขณะนี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่าง 
การสรรหาคณะกรรมการก ากับส านักงาน การออกกฎหมายล าดับรอง 
ตลอดจนการจัดท าระบบกลางภาครัฐในการให้ความยินยอม (Consent)  
และจะมีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการและประชาชนต่อไป 
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  ๙. คนไทยส่วนใหญ่สามารถ เข้ าถึ งอิน เทอร์ เน็ตแล้ ว  
โดยมี Smartphone กว่า ๑๐๐ ล้านเครื่อง แต่ส าหรับบุคลากร 
ที่จะเข้ามาท างานหรือท าธุรกิจยังเป็นปัญหา เนื่องจากประเทศไทย 
ไม่มีบริษัทด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงาน 
ใช้แนวทางการดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาประกอบการเพ่ือให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา 
มี Excellence Center และเน้นการผลิตบุคลากรในด้านดิจิทัล 
ให้เข้มข้นขึ้น 
  ๑๐. ปัญหาด้านดิจิทัลที่ส าคัญคือเรื่องความเชื่อมั่น ทั้งเรื่อง
การหลอกลวง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภารกิจหลัก 
ของกระทรวงคือการสร้างความเชื่อมั่นเพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ 
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 เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา คณะกรรมาธิการได้เดินทางมายัง 
ห้องประชุม M1 เพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการ โดยมีความยินดี
และเป็นเกียรติในการเดินทางมารับฟังข้อมูลและแลก เปลี่ยน 
ความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องร่วมด าเนินการ
กับคณะกรรมาธิการในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการดูแล
ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ เทคโนโลยี ตลอดจน 
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเป็นที่ยอมรับว่าการจะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศและประชาชนนั้นหัวใจส าคัญคือการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ดังเช่นประเทศจีน 

การรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นในภาพรวม 
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และประเทศเกาหลีใต้ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ร้อยละ ๕๐ ของ GDP 
ส าหรับประเทศไทยก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๓๐ ของ GDP ซึ่งคาดว่า 
จะสามารถท าได้ตามเป้าหมาย (ขณะนี้ส าเร็จแล้วร้อยละ ๑๕-๑๖)  
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทัลให้เป็นตัวหลักในการสร้างรายได้ 
ให้กับประชาชนและประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความเสียเปรียบ
ในเรื่องการไม่มีบริษัทด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ภายในประเทศ  
ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับคนไทย ซึ่งกระทรวงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการสร้าง 
ส่งเสริม และผลักดัน Start up ในการนี้ กระทรวงจะได้ขอความ
ร่วมมือจากรัฐสภาทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันกับเทคโนโลยีและบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับบัญชีม้า และกฎหมาย 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการเพ่ิมอ านาจ 
บางประการให้กับรัฐเพ่ือให้สามารถจัดการปัญหาการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น ทั้งนี้ จะได้น าเรียน 
ต่อรัฐสภาต่อไป 

  พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเดินทางมารับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมาธิการว่า คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เดินทางมายัง
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นครั้งที่ ๒ หลังจากที่ได้เคย
เดินทางมาเมื่อวันพุธที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรับฟังนโยบาย 
และแผนการท างานของกระทรวงและมีความคาดหวังว่านโยบายต่าง ๆ 
จะด าเนินการไปได้โดยเฉพาะเรื่องดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม  
รวมถึงความมั่นคงด้วย ซึ่งเมื่อได้ติดตามการท างานของกระทรวงแล้ว 
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ก็ทราบถึงความตั้งใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ แต่เนื่องจากปัญหา 
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้กฎหมายไม่สามารถตามได้ทัน 
นอกจากนี้ยังมีข้อติดขัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ยังไม่ชัดเจน 
ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่ากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ควรเป็นเจ้าภาพหลักหรือให้มีการบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop 
Service) กล่าวคือ ประชาชนสามารถแจ้งต่อกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลได้ทั้งเชิงบวก 
และเชิงลบ โดยกระทรวงสามารถตัดสินใจหรือสั่งการได้โดยเบ็ดเสร็จ  
ซึ่งจากการติดตามข่าวสารก็เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีการด าเนินการที่รวดเร็วในเรื่องการสื่อสาร
กับประชาชน อนึ่ง ส าหรับการก าหนดเป้าหมายร้อยละ ๓๐ ของ GDP 
ถือว่าเป็นที่น่าพอใจซึ่งคณะกรรมาธิการก็มีการพิจารณาแนวทาง
ด าเนินการหรือขับเคลื่อนอย่างไรให้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเพ่ิม GDP 
ของประเทศได้มากที่สุด ทั้งนี้ หากกระทรวงสามารถผลักดันให้มีบริษัท
เจ้าของเทคโนโลยีในประเทศไทยได้ส าเร็จก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดี 
และจะเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ในการนี้ คณะกรรมาธิการ 
ในฐานะฝ่ ายนิติบัญญัติ จึ ง ได้ เดินทางรับ ฟังและแลกเปลี่ ยน 
ความคิดเห็นตามประเด็นที่คณะกรรมาธิการได้แจ้งล่วงหน้าแล้ว  
และหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้ งนี้ 
จะเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการ
ท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือขับเคลื่อน
น โ ยบ าย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ  ก า ร สื่ อ ส า ร  
และการโทรคมนาคมของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ป ร ะ เ ทศ ด้ า น สื่ อ ส า รม วลช น  แ ละ เ ทค โ น โ ล ยี ส า ร สน เท ศ  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชนต่อไป    



๑๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 จากน้ัน คณะกรรมาธิการได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนกระทรวงดิจิทัลในประเด็น 
ดังต่อไปน้ี 

 

 

 
 
 
 

 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวสรุปว่า โครงการเน็ตประชารัฐ 
ได้ด าเนินการมาหลายปีแล้ว ขณะนี้ได้โอนให้บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือสามารถน าไปให้บริการลูกค้าอื่นด้วย 
โดยมีเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
และปรับปรุงระบบเพื่อให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ปกครองของตนเอง  

ประเด ็นที ่ ๑   การบริหารจัดการและการติดตาม

ประเมินผลการใช้ประโยชน์โครงการเน็ตประชารัฐ 

ตลอดจนแผนงานแนวทางหรือกลไกการบริหารจัดการ

โครงการในระดับพ้ืนท่ีภายหลังสิ้นสุดสัญญา   

 



๑๓ 
 
ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
แต่คาดว่าจะไม่แล้วเสร็จทันปีงบประมาณนี้จึ งจ าเป็นต้องหา
งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น กองทุน DE หรือกองทุน USO  
ทั้งนี้ เพ่ือคงไว้ซึ่งการจัดบริการอินเทอร์เน็ตฟรีซึ่งเป็นสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลและมีรายได้น้อย  

  นางสาวพิยะดา  สุดกังวาล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ให้ข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. แผนงาน แนวทาง หรือกลไกการบริหารจัดการโครงการ 
  คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ DE)  ซึ่ งนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติ 
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  - มอบหมายให้ท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านให้เกิด 
ความต่อเนื่อง  
  - ให้โอนทรัพย์สินอุปกรณ์และโครงข่าย รวมถึงระบบ
ควบคุมส่วนกลางภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐและส่วนต่อขยายให้กบั 
NT ภายหลังการตรวจครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(สป.ดศ.) ไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ท าให้มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงข่ายฯ  หลายส่วน  
และเพื่อเป็นการหักกลบลบหนี้)  
  - บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จะต้องบริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะประจ าหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในราคาถูก  รวมทั้งจะต้อง
บ ารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 



๑๔ 
 
 ๒. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
  - สป.ดศ. ได้มีคณะท างานโอนทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ต
ประชารัฐ และส่วนต่อขยายให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาตินั้น  
อยู่ระหว่างการพิจารณาการเจรจาเพื่อหักกลบลบหนี้ 
  - กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า จะน าภารกิจการ
จัดให้มีบริการอินเทอร์ เน็ตสาธารณะประจ าหมู่บ้านบรรจุใน  
(ร่าง) แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยจะต้องหารือกับคณะกรรมการกระจาย
อ านาจซึ่งมีผู้แทนจากหลายภาคส่วนเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการถ่ายโอน
ภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปจัดท าบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป 
  - สป .ดศ . มอบภารกิจการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะ  (เน็ตประชารัฐ ) ให้ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เนื่องจากมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕ (ซึ่ง พ.ร.บ.กสทช. มาตรา ๕๐ 
ระบุว่า กสทช . มีอ านาจมอบหมายให้  สดช . ด าเนินการทั้งหมด 
หรือบางส่วนแทนได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ กสทช. โอนเงินที่เรียกเก็บฯ 
ให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพื่อด าเนินการตอ่ไป
และ สดช. สามารถรับการสนับสนุนงบประมาณได้ตามพระราชบัญญตัิ
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ (๕)) 
  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ได้มีบัญชาให้จัดประชุมหารือให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการมิให้มี
ผลกระทบกับการใช้บริการของประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินการในการจัดให้มีบริการอนิเทอร์เน็ต



๑๕ 
 
สาธารณะจนกว่าท้องถิ่นสามารถรับโอนภารกิจการจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะในพ้ืนที่เป้าหมาย ในวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 ๓. การดูแลทรัพย์สินหรือโครงสร้างต่าง ๆ  
  - สป.ดศ. ได้มีการตรวจสอบพัสดุภายใต้โครงการเน็ต
ประชารัฐฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบพัสดุ  
  - มีระบบควบคุมส่วนกลางของโครงการเพ่ือดูสถานการณ์
ท างานของอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  - สป.ดศ. ได้มีการจัดท าระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน  
และด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
  ๔. การใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ 
  - จ านวนผู้ลงทะเบียน ๑๐,๗๙๙,๐๖๘ คน ณ วันที่ ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
  - นอกจากนี้ยังมีการเปิดโครงข่าย Open Access Network 
ให้สามารถน าไปให้บริการประชาชน (last mile) จ านวน ๒๕๖,๔๒๖ ราย 
  - จ านวนปริมาณการใช้งานเฉลี่ยผู้ ใช้งาน  (อุปกรณ์ )  
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ตามกราฟด้านล่าง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

 ๕. การซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 
  หลังการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี  ๒๕๖๔ พบว่า 
มีรายการครุภัณฑ์ช ารุดซึ่งแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๑) กรณีที่ครุภัณฑ์มีการช ารุดเสียหาย เช่น ONU, OLT, 
Switch กระทรวงจะน าอุปกรณ์ส ารองคลังมาเปลี่ยนทดแทน  
และอุปกรณ์ที่ช ารุด กระทรวงอยู่ระหว่างการด าเนินการประเมินราคา
จ าหน่ายพัสดุ  และการจ าหน่ายพัสดุ เ พ่ือเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ 
  ๒) กรณีที่อุปกรณ์ไม่มีส ารองคลัง เช่น Access Point (AP) 
ได้เกิดความช ารุดเสียหายประมาณ ๑๐๐ ตัวนั้น NT ได้น าอุปกรณ์ 
มาทดแทนเ พ่ือให้สามารถบริการอินเทอร์ เน็ตแก่ประชาชน 
ได้อย่างต่อเนื่อง 
  



๑๗ 
 
 ๖. การประเมินความส าเร็จและการบริหารจัดการโครงการ
ในระยะยาว 
  ส านักงาน กสทช. ได้ให้ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 
ด า เนินโครงการ  “ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสั งคม 
ของโครงการเน็ตประชารัฐ และการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเ พ่ือสังคม” ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า  
การลงทุนในโครงการเน็ตประชารัฐและ USO ช่วยให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจในลักษณะ Inclusive growth ซึ่งขณะนี้ มช. ยังอยู่ระหว่าง
การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม  
 
 
 
 
 

   นายภุชพงค์  โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้ 
  ๑. การบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
   - กระทรวงได้มอบสิทธิการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศภายหลังสิ้นสุดสัญญา
สั มปทานให้ บ ริ ษั ท  โทรคมนาคมแห่ งชาติ  จ ากั ด  (มหาชน )  
เป็นผู้ด าเนินการจนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม ดังนี้  
   ดาวเทียมไทยคม ๔ สิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเป็นภาระ
เร่งด่วนในการจัดท าแผนรักษาวงโคจร 
   ดาวเทียมไทยคม ๖ สิ้นสุด TOR ปี  พ.ศ. ๒๕๗๒  
(สิ้นสุดอายุทางวิศวกรรม ปีพ.ศ. ๒๕๗๕) ดังนั้น วงโคจร ๗๘.๕  
จึงยังมีเวลาที่จะด าเนินการให้มีดาวเทียมขึ้นใหม่ 

ประเด็นที่ ๒  นโยบาย แผนงาน และแนวทางการบริหาร

จัดการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศและกิจการอวกาศ 
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     ดาวเทียมไทยคม ๕ ไทยคม ๗ และ ไทยคม ๘  
อยู่ในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 
   -  กระทรวง ได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการประสานงาน 
การบริหารจัดการทรัพย์สินภายใต้สัญญามอบสิทธิบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของโครงการดาวเทียม สื่อสารภายในประเทศ เพ่ือติดตาม 
ประสานงาน และก ากับดูแลการด าเนินการตามสัญญามอบสิทธิฯ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณา  
   ๑) ข้อพิพาทกับบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
อินทัช โฮลดิ้งส์จากัด (มหาชน) กรณีดาวเทียมไทยคม ๕ ไทยคม ๗ 
และไทยคม ๘ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ  
(หากผลปรากฏว่าดาวเทียมไทยคม ๗ และ ๘ เป็นดาวเทียมภายใต้
สัญญาสัมปทาน กระทรวงจะมอบหมายให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 
เป็นผู้บริหารจัดการดาวเทียมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะสิ้นสุด
อายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม) 
   ๒) การรับมอบการครอบครองทรัพย์สินภายใต้สัญญา
สัมปทานของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  
   ๓) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กระทรวง 
 ๒. การด าเนินการด้านนโยบายอวกาศและกิจการอวกาศ
ภายในประเทศ 
   ปัจจุบันอ านาจหน้าที่ในการดูแลเครือข่ายเป็นของ กสทช. 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้อ านวยการกองกิจการอวกาศร่วมเป็น
คณะท างาน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการอวกาศ 
ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จะมีการพิจารณาตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา
การรักษาวงโคจรของรัฐ โดยก าหนดให้พิจารณาอย่างเร่งด่วนภายใน 
๒-๓ เดือน ส่วนแผนการยิงดาวเทียมเป็นเรื่องที่จะได้พิจารณาต่อไป 
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ทั้งนี้ มีรายละเอียดการด าเนินการด้านนโยบายและกิจการอวกาศ
ภายในประเทศ ดังนี้ 
   ๑) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีช่องสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร
ใช้งานเพียงพอต่อความต้องการ และเพ่ือให้ประเทศไทยมีดาวเทียม
สื่อสารภาครัฐ รวมทั้งเพ่ือรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรของประเทศไทย 
    - กระทรวงกลาโหมมุ่งหมายที่จะให้ภาครัฐมีดาวเทียม
เป็นของตนเอง จึงหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)  ส านักงาน กสทช.  
และ บมจ .โทรคนาคมแห่ งชาติ  เป็นต้น  โดย เห็นควร เสนอ
คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งคณะท างาน
จัดท านโยบายการด าเนินงานดาวเทียมแห่งชาติ เพ่ือจัดท าข้อมูลการ
ใช้ข้อมูลดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และพิจารณา
จัดท าข้อเสนอโครงการดาวเทียมแห่งชาต ิ 
   ๒) เพ่ือให้ประเทศไทยมีทิศทางการด าเนินงานในการ
ส่งเสริมระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ 
(New Space Economy) ที่ ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ด ยภาคธุ ร กิ จ เ อ กชน  
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างยั่งยืน และสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
ให้กับประเทศไทยในอนาคต 
    - กระทรวงอยู่ระหว่างการเสนอขอด าเนินโครงการ
พัฒนาแผนการส่ ง เสริมระบบนิ เวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่   
(New Space Economy) 
   ๓) เพื่อรองรับนโยบายการเปิดน่านฟ้าให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทั้งไทยและต่างชาติใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ
เพื่อให้บริการและประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ 
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    - กระทรวงได้จัดท าประกาศคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐเพ่ือประกอบการพิจารณา
อนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์   
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศใช้แล้ว) 
   ๔) เพื่อให้ประเทศไทยมีองค์กรกลางในการก าหนดนโยบาย
และแผนกิจการอวกาศในภาพรวม และบูรณาการองค์กรที่มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจการอวกาศ 
    - กระทรวงร่วมกับส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
กิจการอวกาศ  พ .ศ . .... โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการ 
ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   ๕)  เ พ่ือ ให้ ประ เทศไทยมี ดาว เที ยมสื่ อสาร ใช้ ง าน 
ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
และ Filings ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
    -  ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (โดยมีผู้แทน
กระทรวงร่วมเป็นคณะท างาน ) อยู่ระหว่างการก าหนดแนวทาง 
การบริหารจัดการต าแหน่งวงโคจรและเอกสารข่ายงานดาวเทียม 
(Filings) ของประเทศไทย 
  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส าหรับประเด็นที่มีการ
ตีความว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
นั้น ข้อเท็จจริงคือไม่มีการจ้างหรือให้ประโยชน์ใดกับ บมจ.ไทยคม  
แต่ได้ให้ บมจ.ไทยคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสอนงานให้กับบุคลากร
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ของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เนื่องจากบุคลากรไม่มีประสบการณ์
มากนัก ประกอบกับบริษัทประกันภัยจะไม่รับท าประกันหาก  
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ด าเนินกิจการเอง อีกทั้งลูกค้าบางส่วน 
ยังใช้ระบบของ บมจ.ไทยคม ดังนั้น ในบางส่วนจึงจ าเป็นต้องให้  
บมจ. ไทยคม เป็นผู้ ขายส่ ง  (Wholesale)  และแบ่ งรายได้ ให้   
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ แต่ในบางส่วน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  
ได้ขายตรง ให้กับลูกค้ า  ทั้ งนี้  เป็น ไปตามที่ กฎหมายก า หนด  
ไม่มีการทุจริตแต่ประการใด โดยมีเป้าหมายในการให้บริการจนสิ้นสุด
อายุวิศวกรรม รวมถึงเพ่ือสามารถสร้างบุคลากรรองรับการยิงดาวเทียม
ดวงใหม่ด้วย 
 
 
 
 
 
 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลสรุปว่า เรื่อง 5G แบ่งได้เปน็ ๒ ส่วน คือ 
  ๑) โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่  
โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ 5G จ านวน ๒ ล้านเครื่อง จากจ านวนมือถือ
ทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ ล้านเครื่อง เนื่องจากคุณภาพสัญณาณ 
ของการใช้บริการไม่ได้แตกต่างกันมาก ไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้งาน 4G 
ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จึงยังใช้ 4G 
 ๒) การใช้ 5G เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม 
และด้านอื่น ๆ เช่น การแพทย์ การโลจิสติกส์ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบสมัยใหม่ (เช่น การควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยระบบ IOT) 

ประเด็นที่ ๓  นโยบาย แผนงาน และแนวทางการบริหาร

จัดการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วย 5G 
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เป็นต้น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนที่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก โดยขณะนี้
ได้รับงบประมาณจ านวน ๕๐๐ ล้านบาท เพื่อส่งเสริมโครงการน าร่อง 
   นายภุชพงค์  โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ให้ข้อมูลว่า คณะกรรมการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น  5G แห่ ง ช า ติ  ซึ่ ง มี น า ยก รั ฐ มนต รี เ ป็ นปร ะธ าน  
ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้มากและได้มอบนโยบายส าคัญต่าง ๆ  
อันเป็นผลให้การขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทยมีความก้าวหน้า 
อย่างมาก ดังนี้ 
  สถานการณ์การพัฒนา 5G ของประเทศไทย 
 - ประเทศไทยประมูล 5G เป็นรายแรกในอาเซียน  
  - ด้านผู้บริโภค ประเทศไทยมีความพร้อมด้านความต้องการ 
ในใช้บริการ 5G ที่เพียงพอ โดยพิจารณาจากอัตราการเข้าถึง  4G  
และปริมาณการใช้ข้อมูลที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าภายใน
ปี ๒๕๗๐ ประเทศไทยจะมีประชากรที่ใช้งาน 5G มากกว่า ๗๐ ล้านราย 
  - ด้านผู้ให้บริการ ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ 4G 
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และพร้อมที่จะพัฒนาเป็น 5G 
  - ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการลงทุนพัฒนาโครงข่าย 5G 
และขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก  5G ที่รวดเร็วมาก จนท าให้
กรุงเทพมหานครติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ เมืองที่มี 5G ที่ดีที่สุดในโลก 
  - ประเทศไทยเป็นอันดับ ๑ ในอาเซียน ในการวางโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 5G 
  - Opensignal5G Global Awards 2021: The Global Winners 
and Leaders ประเทศไทยได้อันดับ ๑ ของโลกในหัวข้อ  

 Download Speed–5G Improvement over 4G  
 Video Experience –5G Improvement over 4G 
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- ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็น ๑ ในประเทศ 5G Global 
Leader หัวข้อ  

 5G Availability 
 5G Download Speed  
 5G Upload Speed  
   5G Games Experience 
   5G Video Experience 

  เป้าหมายการพัฒนา 
  พ.ศ. ๒๕๖๕ : เริ่ มประยุกต์ ใช้  5G ในภาคส่วนต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแนวดิ่ง (Vertical) จะขับเคลื่อน และส่งผล
กระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจประเทศไทย 
  พ.ศ. ๒๕๗๐ : ความต้องการใช้ งาน  5G ของผู้บริ โภค 
มีแนวโน้มสูงขึ้นเห็นได้ชัดโดยคนไทยจะใช้งาน 5G ไม่ต่ ากว่า ๗๐ ล้านราย 
(ประมาณร้อยละ ๗๓) 
  พ.ศ. ๒๕๗๓ : การใช้ประโยชน์จาก 5G จะท าให้ตลาด 5G  
ในประเทศจะมีมูลค่ากว่า ๖.๕ แสนล้านบาท และสร้างการจ้างงาน
ใหม่ด้านดิจิทัลกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ต าแหน่ง 
  พ.ศ. ๒๕๗๕ : ประเทศไทยจะสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้ 5G 
อยู่ที่ ๒.๓ – ๕ ล้านล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 
จะลดลงอย่างน้อย ๓๘,๐๐๐ ล้านบาท/ป ี
  พ.ศ. ๒๕๗๘ : การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  และการค้า 
การลงทุนในพ้ืนที่ EEC 5G จะช่วยเพ่ิมมูลค่า GDP ให้กับประเทศไทย  
ได้ไม่ต่ ากว่า 5.5 เท่า 
  



๒๔ 
 
 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

  
  การขับเคลื่อน 5G ของประเทศไทย 
  ๑. การด าเนินงานน าร่อง 5G  

 Smart Agriculture ศูนย์ฝึกอบรมผาหม ีจ.เชียงราย 
- เกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงวนิลา (พืชมูลค่าสูง) 
- ระบบบรหิารจดัการอัจฉรยิะ ควบคมุและสั่งการผ่าน  
  Smart Phone 
- การรดน้ าและใสปุ๋ยอัจฉรยิะ 

 Smart Station สถานีกลางบางซื่อ ณ กรุงเทพฯ 
- พัฒนาเทคโนโลยีหุน่ยนตแ์ละปญัญาประดิษฐ์  
- บริการ AI ด้ านความปลอดภัยของผูโ้ดยสารในอาคาร  
- บริการผู้พิการและผู้สงูอายุด้วย Automation  
  Wheelchair 

 Smart Campus ม.ธุรกิจบัณฑิต ณ กรุงเทพฯ 
- Wireless Campus 
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- Intelligent Hybrid Classroom ต้นแบบสื่อ 
  ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู ้
-  เ พ่ิมศักยภาพด้านความปลอดภัย  สิ่ งแวดล้อม  

  และก ารอนุรักษ์พลังงาน และให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
  ในก ารสร้างนวัตกรรมบน 5G 

 5G Usecase for Phuket Sandbox จ.ภูเก็ต 
- ระบบ Phuket Data Sandbox platform  
- ระบบ Smart Gate ด่านทางอากาศ ทางบก ทางน้ า  

  และอปุกรณ์สนับสนุนการท างาน (๑๙ Smart Gate) 
- ระบบการคัดกรองและแจง้เตือน 

 Smart Hospital รพ.มหาราชนครเชียงใหม ่จ.เชยีงใหม ่
- 5G Smart Ambulance and Telemedicine ดว้ย AR 
- ระบบศูนย์ควบคุมสั่งการสว่นกลางบริหารจัดการ 
  รถพยาบาลแบบรวมศนูย์ หรือ AOC  
- ระบบแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) 

 Smart City เทศบาลต าบลบ้านฉาง จ.ระยอง 
- Smart City Platform 
- Smart Pole 
- ระบบการประสานงานและช่วยเหลือ  

 Smart Hospital รพ.ศิริราช ณ กรุงเทพฯ 
- ดแูลรกัษาและสรา้งเสริมสขุภาพผู้ป่วย NCD ด้วย AI 
- AI คัดกรองอาการเบื้องต้น ตรวจสอบสิทธิ์ลว่งหน้า  

  นัดพบแพทย ์ติดตามควิตรวจ ปรึกษาอาการก่อนส่งตัวผู้ปว่ย  
- AI บริการการแพทย์ฉุกเฉนิ 
- ระบบห้องฉุกเฉนิอัจฉริยะ 
- AI ท านายปรมิาณการใช้ยาเพื่อการบริหารคลงัยา 
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- ระบบขนสง่กลางดว้ยรถไรค้นขบั 
- ระบบการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาด้วย AI 
- เยี่ยมบา้นด้วยระบบ Telemedicine 

 ๒. (ร่าง) มาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้ประโยชน์ 5G 
 มาตรการเชิงปรับปรุงมาตรฐาน/กฎระเบียบ 

๑) มาตรการสง่เสรมิการใช้โครงสรา้งพื้นฐาน 
  แบบพาสซีฟร่วมกนั 
๒) มาตรการสง่เสรมิสายไฟเบอร์ในอาคาร 

 มาตรการเชิงสิทธิประโยชนท์างภาษ ี
๓) มาตรการลดภาษีส าหรับการลงทนุโครงข่าย 5G  
  ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
๔) มาตรการเครดิตค่าเสื่อมราคาส าหรบัการลงทนุ 
   ในอุปกรณ ์5G ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
๕) มาตรการเครดิตภาษีส าหรับการประยกุต์ใช้  
  เทคโนโลย ี5G 
๖) มาตรการสง่เสรมิโครงขา่ยสายไฟเบอร ์ 
๗) มาตรการยกเวน้ภาษีอุปกรณ ์5G IoT 
๘) มาตรการลดหยอ่นภาษกีารลงทนุในเทคโนโลย ี
  ในระบบนิเวศ 5G 

 มาตรการเชิงการเข้าถึงแหลง่เงินทุนสนับสนนุ 
๙) มาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าในพื้นที่เปา้หมาย 
๑๐) มาตรการสนบัสนนุเงนิทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 
  แก่ผู้ประกอบการที่ประยุกตใ์ช้ 
๑๑) มาตรการเงนิทุนสนับสนุนการวิจัยและพฒันา  
  เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลย ี5G 
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  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒   

 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลยืนยันว่าจะบังคับใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
อย่างแน่นอน แต่อาจก าหนดยกเว้นหรือเลื่อนการบังคับใช้กับบางกลุ่ม
ออกไปก่อนซึ่งได้แก่หน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
คุ้มครองข้อมูลของประชาชนอย่างสมบูรณ์มากที่สุด 
  นายเวทางค์   พ่วงทรัพย์  รองปลัดกระทรวงดิจิทั ล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการส านักงานคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ข้อมูลดังนี้ 
  ๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   ประชาชน :   
   - ได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   - สามารถร้องเรียนและขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
   หน่วยงานรัฐและเอกชน :   
   - มีมาตรฐานการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล 
   - ส่งเสริมการด าเนินการและท าธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูล 
   - สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจระหว่างประเทศ 
  

ประเด็นที่ ๔  ความคืบหน้าการบังคับใช้และการด าเนินการ

ตามบทบัญญัติต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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   ประเทศ :   
   - มีกฎหมายสอดคล้องหลักการสากล สร้างการยอมรับ 
ในระดับสากล 
   - มีกลไกและมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๒. การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
   ๓. ความคืบหน้าการด าเนินการ 
  - คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ประกาศ
รายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
   - คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการก ากับส านักงาน : 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
๘ คน ซึ่งได้รายชื่อครบแล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการจัดท าเอกสาร 
   - คณะกรรมการก ากับส านักงาน : ประธานกรรมการ ๑ คน 
กรรมการโดยต าแหน่ง ๓ คน กรรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ คน  
คาดว่าจะสรรหาแล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน 
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   - เลขาธิการ : เมื่อได้คณะกรรมการก ากับส านักงานแล้ว 
จะได้ด าเนินการสรรหาเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป 
  ๔. การเตรียมการรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ : 
    ๑) ร่างกฎหมายล าดับรอง ๒๙ ฉบับ 
   ๒) ร่างแนวปฏิบัติ ๗ กลุ่มอุตสาหกรรม 
    - สาธารณสุข  - ค้าปลีกและ e-Commerce 
    - การศึกษา  - การขนส่งและโลจิสติกส์ 
    - การท่องเที่ยว - อสังหาริมทรัพย์และการบริหารทรัพย์สิน 
    - หน่วยงานของรัฐ 
    ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้จัดท าแนวปฏิบัติด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอุตสาหกรรมของตนเองแล้ว ได้แก่  
กลุ่มธนาคารไทย กลุ่มประกันชีวิต กลุ่มประกันวินาศภัย กลุ่มบริษัท
หลักทรัพย์ไทย กลุ่มบริษัทจัดการลงทุน เป็นต้น 
   ๓) สร้างความตระหนักรู้ และให้ค าปรึกษา 
    การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : การเผยแพร่สิ่งพิมพ์  
การเผยแพร่บทความ การเผยแพร่ Infographic/VDO การจัดสัมมนา
ให้ความรู้ 
    การให้ค าปรึกษา :   
     - การให้ค าแนะน าข้อกฎหมายทางโทรศัพท์ อีเมล 
และ Walk-in 
    - การบรรยายให้กับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ 
    - การประชุมหารือแนะน าข้อกฎหมายให้กับหนว่ยงาน 
   ๔) ร่างแผนแม่บท ระยะ ๑ ปี ๓ ปี และ ๕ ปี 



๓๐ 
 
   ๕) การจัดท าแพลตฟอร์มกลางให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ อาทิ การยินยอมของเจ้าของข้อมูล 
สิทธิของเจ้าของข้อมูล การบันทึกข้อมูล การปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ
ในกรณีข้อมูลรั่วไหล และการร้องเรียนของประชาชน เป็นต้น  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลว่า ส านักงานคณะกรรมการ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานจ านวนไม่มาก กล่าวคือ พนักงานประจ า
จ านวนประมาณ ๔๐ คน และลูกจ้างประมาณ ๔๐ คน จากเป้าหมาย
ทั้งหมดประมาณ ๔๘๐ คน การปฏิบัติงานจึงยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
  นาวาอากาศเอก อมร  ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ให้ข้อมูล ดังนี้ 
  เป้าประสงค์หลักของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ การให้ความมั่นคงปลอดภัย 
กับ Backbone ของเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญ (Critical Infrastructure : CI) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจเชื่อถือ 
กับประชาชนในการด าเนินการต่าง ๆ 
  การด าเนินการส าคัญที่ผ่านมาคือการท าให้พระราชบัญญัติ 
มีผลบังคับใช้ด้วยการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือเป็นฐานอ านาจ 
ในการใช้บังคับกฎหมาย ซึ่งใกล้จะครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว คงเหลือ
ประมาณ ๑๐ กว่าฉบับ และจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  นอกจากนี้ สกมช. ได้ด าเนินการผลักดันการปฏิบัติตามมาตรา ๙ 
และมาตรา ๒๒ อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
  - การด าเนินการเรื่องแผนและนโยบายไซเบอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ 
และจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  - การบูรณาการเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ  
ของโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญหรือส่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชน  
โดยมีเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ที่ด าเนินการแล้วกว่า ๑๐๐ เหตุการณ์ 
  -  การ พัฒนาหน่วยงานโครงสร้ าง พ้ืนฐานส าคัญ  ( CI)  
โดยได้จัดการประชุมชี้แจงและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง  
ได้มีการฝึกรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์โดยมีหน่วยงานเขา้รว่ม ๖๖ 
หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน 
  - การพัฒนาบุคลากรหลักด้านความปลอดภัยไซเบอร์   
โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒,๒๕๐ คน  
  - การเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้บุคคล
ทั่วไปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า ๑๐,๐๐๐ คน 



๓๒ 
 
  - การพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาผลักดันการปรับปรุง 
เรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศต่อไป โดยการจัดแข่งความรู้
ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และสามารถชนะเลิศระดับอาเซียน   
 อย่างไรก็ดี การด าเนินการที่ผ่านมาอาจยังไม่เพียงพอในการ
ยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ (CI) ให้มีความพร้อม 
ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จะต้องมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องให้หน่วยงาน 
CI ต่าง ๆ  ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิ
ให้ ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยจะร่วมมือด าเนินการ 
กับหน่ วยงาน CI เ พ่ือยกระดับความเชื่ อมั่ นของ  Backbone  
ของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป 
 
 
 
   

 นายเวทางค์  พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ข้อมูลว่า ปัญหาการโกงออนไลน์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น
อย่างรวดเร็วและยากต่อการจับกุม ขณะเดียวกันกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบต่าง ๆ ก็ยังไม่เท่าทันกับเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญ 
ในเรื่องนี้อย่างมาก 
 ๑. ประโยชน์ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย 
   ๑) อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งเบาะแส
ข่าวปลอมได้ทุกช่องทาง 
   ๒) มีเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งเบาะแสข่าวปลอมจากประชาชน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ประเดน็ที่ ๕  นโยบาย แผนงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา

ข่าวปลอม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (แกง๊คอลเซ็นเตอร์) 
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   ๓) ช่วยให้คนไทยที่เข้าถึงข้อมูลจากศูนย์กว่า ๒ ล้านคน  
ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม 
   ๔) เป็นแหล่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือเนื่องจาก
ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
   ๕) ประสานกับหน่วยงานกว่า ๒๐๐ หน่วย เพ่ือร่วมชี้แจง
และแก้ไขข่าวปลอมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรวดเร็ว 
 ๒. จ านวนผู้ติดตามของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย 

เว็บไซต ์ ๙,๗๐๐,๒๘๔ ผูร้ับชม 
ไลน์ ๒,๔๑๖,๙๕๔ ผูต้ดิตาม 

เฟสบุ๊ก ๙๐,๖๗๑ ผูต้ิดตาม 
ทวิตเตอร ์ ๑๒,๗๐๒ ผูต้ิดตาม 

 ๓. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
   ๑) การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ๒) การซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ ๒๐๐ หน่วยงาน 
  ๓) การประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
   ๔) การร่วมมือกับ กสทช. Telco และต ารวจ แก้ปัญหา 
SMS/VOIP 
    - การให้บริการ VoIP : ผู้ให้บริการคู่สาย SIP Trunk 
จะต้องให้ข้อมูลเลขหมายต้นทางที่มีการเก็บบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
สามารถระบุตัวตนได้ แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการเรียกจุดปลายทาง  
(Call Termination)  ในประเทศไทย ส าหรับใช้ ในกรณีที่มีการ
ร้องเรียนหรือมีการะท าความผิด 
    - การให้บริการ SMS : ผู้รับใบอนุญาตจะต้องมีระบบ
การลงทะเบียนของชื่อผู้ใช้ Sender Name และมีการเก็บเป็นข้อมูล 
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ที่ส าคัญ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน ส าหรับใช้ในการระบุ
ตัวตนกรณีที่มีการร้องเรียนหรือมีการกระท าความผิด 
    ทั้งนี้ ได้มีการปิด SMS/เบอร์โทรศัพท์หลอกลวงไปแล้ว
กว่า ๘๐๐ หมายเลข 
 ๔. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   - ประชุมทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์
และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สร้างความร่วมมือ ๔ ด้าน  
    ๑) การแต่งตั้ง  Contact point ในการประสานงาน 
ในการตรวจค้นพยานหลักฐานที่พบในกัมพูชาและการขยายการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ตัวผู้กระท าความผิด 
    ๒) การประสานงานในการขอข้อมูลผู้ใช้บริการ VOIP  
ฝั่งกัมพูชา , IP Addressและข้อมูลการโทรศัพท์ที่คนร้ายใช้ในการ
กระท าความผิด 
    ๓) การจัดตั้ งคณะท า งานร่ วมระหว่ าง เจ้ าหน้ าที่
ผู้เกี่ยวข้องของทั้งฝ่ายไทย – กัมพูชา 
    ๔) การจัดท า MOU ระหว่างไทยและกัมพูชาว่าด้วย 
ความร่วมมือในการปราบปรามแก๊ง Call Center/Hybrid Scam 
   - การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามแดน 
  ๕. การแก้ไขปัญหาบัญชีม้า 
   ๑) การแจ้งเตือนประชาชนก่อนโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ของธนาคารต่าง ๆ เนื่องจากการหลอกลวงได้มุ่งประสงค์ให้มีการโอนเงิน 
ดังนั้น หากไม่มีการโอนเงินก็จะสามารถตัดวงจรการกระท าความผิดได้ 
โดยได้ประสานสมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ นี้ 
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   ๒) การผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ๓) การประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการน าเสนอข่าวการ
หลอกลวงและบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง 
  ๖. การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   - การใช้ระบบออนไลน์ร้อยละ ๑๐๐ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
กว่า ๒๐๐ หน่วยงาน และอยู่ระหว่างเชื่อมต่อการรับแจ้งความ
ออนไลน์ของต ารวจ เพื่อให้ใช้ระบบออนไลน์ทั้งกระบวนการ 
   - การใช้ระบบออนไลน์ด าเนินการขอปิดกั้นเว็บไซต์ 
ต่อศาลอาญา (ยกเว้นส่วนที่เป็นหลักฐานยังต้องส่งเป็นเอกสาร) 
 ๗. สถิติการรับเรื่องและการให้บริการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
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 ๘. การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 
 ๙. การพัฒนาและแก้กฎหมาย กฎระเบียบ 
   ๑) ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๒) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ….  
   ๓) (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. ....  
   ๔) (ร่าง) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคม
ออนไลน์ พ.ศ. .... (ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่าง
การตรวจร่างและคาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 
โดยมีสาระส าคัญคือการก าหนดให้มีศูนย์ต่อต้ านข่ าวปลอม 
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ในทุกกระทรวง และในทุกจังหวัดด้วยโดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นหัวหน้าศูนย์ โดยผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๕) การปิดกั้นเว็บไซต์ได้ทันทีกรณีเร่งด่วนและจ าเป็น   

 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การด าเนินการประการ
ส าคัญคือการพัฒนาและแก้ไขกฎหมายให้อ านาจรัฐมนตรีปิดกั้น
เว็บไซต์ได้ทันทีกรณีเร่งด่วนและจ าเป็น ซึ่งปัจจุบันต้องยื่นขอค าสั่งศาล
โดยใช้เวลาประมาณ ๗ – ๑๐ วัน แต่ทั้งนี้อาจไม่สามารถปิดกั้น 
สื่อสังคมออนไลน์บางอย่างเนื่องจากข้อจ ากัดทางเทคนิค อนึ่ง  
เมื่อไม่นานมานี้กระทรวงฯได้ใช้ค าสั่งศาลปิดเว็บไซต์ลงชื่อแก้ไข 
มาตรา ๑๑๒ (มีผู้ติดตามกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ 
มีค าวินิจฉัยเป็นความผิด อย่างไรก็ดี ขณะนี้ศาลแพ่งได้รับแจ้งความคดี
การโกงออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ได้ นอกจากนี้ กระทรวงมีสายด่วน 
๑๒๑๒ ในการรับเรื่ องร้องเรียนออนไลน์  และสนับสนุนเรื่อง
พยานหลักฐาน รวมทั้งประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
อย่างไรก็ตาม เงินที่ถูกหลอกให้โอนไปเป็นเรื่องยากที่จะติดตามเอาคืนได้ 
เนื่องจากระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีช่องว่างอยู่ 
  นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมีหลักการส าคัญคือธุรกิจบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล ต้องมีการตั้งสาขาในประเทศไทย และผู้ใช้งาน 
ต้องมีการยืนยันตัวตน ทั้งนี้  ภารกิจส าคัญที่จะช่วยให้ประชาชน 
มีภูมิต้านทานสามารถดูแลตนเองได้คือการประชาสัมพันธ์เพ่ือรับมือ
การกระท าความผิดต่าง ๆ 
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  นายมีธรรม  ณ ระนอง รองผู้อ านวยการส านักงาน 
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  
สายด่วน ๑๒๑๒ ปัจจุบันได้ใช้ทั้งบุคลากรและระบบ AI และจะพัฒนา
เชิงรุกโดยให้มีการเฝ้าระวัง (monitoring) ด้วย ทั้งนี้ แต่เดิมสายด่วน 
๑๒๑๒ มี ๕ คู่สาย ปัจจุบันเพ่ิมเป็น ๑๐ คู่สาย แต่ยังไม่เพียงพอกับ
ปริมาณสายที่เข้ามา (จากเดิมมีสายเข้าประมาณ ๒๓,๐๐๐ สาย  
แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสายเข้ากว่า ๔๐,๐๐๐ สาย เพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ ๓๐) 
จึงมีเป้าหมายที่จะขยายเพ่ิมขึ้นโดยอยู่ระหว่างการของบประมาณ 
จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
 
 
 
 
  
  นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ กรรมการ รักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ให้ข้อมูลว่า การควบรวมบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมาเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม
เพราะเป็นการรวมกันของ ๒ โครงข่ายขนาดใหญ่ที่สุด ท าให้สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ 
ที่ไม่มีผู้ให้บริการ 
  ส าหรับประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในปัจจุบัน คือ เรื่องโครงสร้าง
ซึ่งทั้ง ๒ องค์กรมีบุคลากรจ านวนมาก อย่างไรก็ดี ภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๕ จะสามารถโยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เข้าสู่ต าแหน่ง 
ในโครงสร้างใหม่ และสรรหาบุคลากรที่มีอยู่เข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ จากนั้นจะด าเนินการในระดับฝ่าย และระดับส่วน 

ประเด็นที่ ๖  ปัญหาที่เกดิขึ้นภายหลังการจัดตัง้ 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)      



๓๙ 
 
(ซึ่งจะต้องปรับรวมจาก ๒ องค์กรให้เหลือต าแหน่งเดียว) ให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน เกิดความชอบธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้  
ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าโครงการ Early retire จ านวน ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ คน 
และปีนี้จะจัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องอีก โดยไม่มีการรับคนเข้าใหม่ 
 
 
 
 
 

 นายมีธรรม  ณ ระนอง รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ให้ข้อมูลว่า ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์มีส่วนในการดูแลการท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น กฎหมายด้านดิจิทัล 
จึงอยู่ภายใต้การด าเนินการของส านักงาน โดยที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการผลักดัน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแล
ธุ รกิ จบริ การแพลตฟอร์มดิ จิทั ลที่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ทราบ  พ .ศ . ….   
และ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. ....  
  นอกจากนี้ มีการให้ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
  ๑. Digital Law Center โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 
และติดตามกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 
และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ https://www.etda.or.th/th/Our-
Service/Capacity-Building/Law.aspx 

ประเด็นที่  ๗  การจัดตั้งศูนย์รวมการร่างกฎหมาย

เกี่ยวกับ ICT ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Capacity-Building/Law.aspx
https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Capacity-Building/Law.aspx


๔๐ 
 
  ๒. สายด่วน ๑๒๑๒ เพ่ือสอบถามเพ่ิมเติมหรือปรึกษาปัญหา
ด้านกฎหมายดิจิทัลได้ อีกทั้งอยู่ระหว่างการหารือกับกองบัญชาการ
ต ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  (บช.สอท.)  
ในการจัดท าประเด็นการให้ความรู้เรื่องบัญชีม้าและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
 
 

  
 

  
 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  
และขณะนี้มีภารกิจเพ่ิมเติมในการพยากรณ์ลมส าหรับการขึ้นลง 
ของเครื่องบินในสนามบินทุกแห่ง อย่างไรก็ดี ควรมีการเชื่อมโยงกับ
ประชาชน เช่น การพยากรณ์การเพาะปลูก การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
เป็นต้น 
  ว่ า ที่ ร้ อ ย ต รี ธ น สิ ท ธิ์   เ อี่ ย ม อ นั น ชั ย  ร อ ง อ ธิ บ ดี 
กรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  
ได้ให้ข้อมูลสรุปว่า ปัจจุบันได้มีการพยาการณ์อากาศในระดับจังหวัด อ าเภอ 
และพื้นที่ โดยได้พยากรณ์ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
  ส าหรับการพยากรณ์ระยะสั้นสามารถท าได้ร้อยละ ๘๘ ส่วน
ระยะปานกลางท าได้ร้อยละ ๘๓ ซึ่งประชาชนมีความต้องการให้สูงขึ้น
มากกว่านี้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของไทยอยู่ในเขตร้อน  
มีสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นได้แบบทันทีทันใด การพยากรณ์อากาศ 

ประเด็นที่ ๘  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบการ

พยากรณ์อากาศใน ๕ ปีข้างหน้า 



๔๑ 
 
จึงยากกว่าเขตอบอุ่นหรือเขตหนาวที่มีการไหลของอากาศเป็นระบบ 
ทั้งนี้  การจะพยากรณ์อากาศได้แม่นย าขึ้นคือเครื่องมือซึ่งกรม
อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า มี ใ ช้ ทั้ ง ร ะ บ บ  Manual แ ล ะ ร ะ บ บอั ต โ น มั ติ   
แต่การพยากรณ์ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยากรณ์น้ าท่วม
ฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากในพ้ืนที่แคบหรือพ้ืนที่ราบเชิ งเขา 
ซึ่งมีความอันตรายกับประชาชนมาก  
  ๑. ระบบเครื่องมือและเทคโนโลยีหลักของกรมอุตุนิยมวิทยา
ในปัจจุบัน 
  ระบบ :  
   - เทคโนโลยีระบบเครื่องมือและการตรวจอากาศ 
   - ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
  -  ระบบเทคโนโลยี เ พ่ือการพยากรณ์อากาศและ
พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข 
   - ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา/
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
   - ระบบเทคโนโลยีตรวจวัดและพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาทะเล 
  - ระบบเทคโนโลยีตรวจวัดและพยากรณ์อากาศเพ่ือการบิน 
   เครื่องมือ เทคโนโลยี :  
   - สถานีตรวจวัดอากาศผิวพ้ืน 
   - สถานีตรวจอากาศเกษตร 
   - สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก 
   - สถานีตรวจอากาศชั้นบน 
   - สถานีตรวจวัดคลื่นอัตโนมัติ/ทะเล 
   - สถานีฝนอัตโนมัติ 
   - สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ (๙๑ สถานี) 
   - เรดาร์ตรวจอากาศ 



๔๒ 
 
  ระบบแบบจ าลองบรรยากาศ : มีทั้งของต่างประเทศ 
และพัฒนาขึ้นเอง 
   - แบบจ าลองภูมิอากาศ (Climate Model) 
   - แบบจ าลองทั่วโลก (Global Model) 
   - แบบจ าลองภูมิภาค (Regional Model) 
   - แบบจ าลองประเทศไทย (Thailand Model) 
   - แบบจ าลองเฉพาะท้องถิ่น (Local Model : Bangkok model) 
 ๒. แผนงานการพัฒนา 
   - การหาข้อมูลเข้าสู่แบบจ าลองเพ่ือการคาดหมาย 
ให้มากขึ้น โดยมีสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ  จ านวน ๙๑ สถานี  
อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๖  
   - การตั้งศูนย์ NMP Center โดยใช้ระบบ AI เพ่ือให้การ
พยากรณ์อากาศในระดับพื้นที่ขนาดเล็กท าได้มากขึ้น 
   - การตั้งศูนย์ภูมิอากาศเขตร้อน (Tropical Climate 
Center) ซึ่งมีความส าคัญมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) มีผลมากต่อความผิดปกติของภูมิอากาศ 
จึงควรจัดตั้งศูนย์ภูมิอากาศเขตร้อน เพ่ือศึกษาวิจัยแบบจ าลอง
บรรยากาศให้ทันสมัย และพัฒนางานของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 
 
 
 

  

  นางปิยนุช  วุฒิสอน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า  ส านักงานสถิติแห่ งชาติ  มีหน่วยงาน 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครบ ๗๖ จังหวัดซึ่งได้แก่ ส านักงานสถิติจังหวัด
จึงเป็นส่วนส าคัญในการน างานการพัฒนาด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสั งคม ไปสู่ ป ร ะชาชนใน พ้ืนที่  ทั้ ง นี้  นอกจากท าหน้ าที่ 
เป็นสถิติจังหวัดแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นดิจิทัลจังหวัดด้วย กล่าวคื อ  
งานส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ในพ้ืนที่ด้วย โดยที่รัฐมนตรีได้มีนโยบายในการระดมสรรพก าลัง 
ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับ 
ของกระทรวงจึงได้แต่งตั้ง “คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด” โดยมีสถิติจังหวัด
เป็นประธาน เนื่องด้วยงานสถิติได้หยั่งลึกในศาสตร์สถิติ ส่วนในเรื่อง
ดิจิทัลจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ใหม่ และการยึดโยงระหว่างส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคก็เป็นเรื่องส าคัญ จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการส่งเสรมิ
การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนภารกิจส านักงาน
สถิติจังหวัด” 
  ภารกิจของส านักงานสถิติจังหวัดที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. การขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหา
ออนไลน์ (๑๒๑๒) 

ประเดน็ที่ ๙  แนวทางและบทบาทของส านักงานสถิตจิังหวัด

ในการผลักดันและขับเคลือ่นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 



๔๔ 
 
 ๑) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และความตระหนักรู้
เรื่องภัยออนไลน์/ปัญหาออนไลน์ และแนวทางการป้องกันตนเอง 
ของประชาชน 
   - การสื่อสารภายในระหว่างส่วนกลางและส านักงาน
สถิติจังหวัดผ่านช่องทางระบบสนับสนุนจากส่วนกลาง  (รวบรวม 
คลังความรู้ต่าง ๆ รวบรวมค าถาม ค าตอบ เอกสารส าคัญ เป็นต้น)  
   - การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ส าหรับ
ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น Facebook Line Website ประชาสัมพันธ์
ของส านักงานสถิติจังหวัด 
  ๒) ให้ค าปรึกษา แนะน าช่องทางการติดต่อ “ศูนย์ช่วยเหลอื
และจัดการปัญหาออนไลน์ (๑๒๑๒ OCC)” และการกรอกข้อมูล 
ของประชาชนในระบบของศูนย์ช่วยเหลือฯ  โดยได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือการกรอกข้อมูลของประชาชนจ านวน ๑๒๗ ราย  
(บุรีรัมย์ ๒๕ ราย ระยอง ๑๕ ราย เพชรบูรณ์ ๑๓ ราย นราธิวาส  
และสกลนครจังหวัดละ ๑๐ ราย) 
 ๒. การด าเนินงานของสถิติจังหวัดเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
(Digital Community Center) 
  ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นงานของคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะช่วยลด
ความเหลื่อมล้ า ซึ่งส านักงานสถิติจังหวัดด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ดิจทิลั
ชุมชนหรือ ICT ชุมชน จ านวน ๓๐ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๗ 
โดยมีการด าเนินการ คือ 
  - การตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
  - มีส่วนร่วมในการจัดประชุม/อบรมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
  - ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์ดิจิทัลชุมชนในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น การคืนครุภัณฑ์ การเปิดศูนย์ เป็นต้น 
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 ๓ .  ก า รท า ห น้ าที่ น า ยทะ เบี ยนระบบบัญชี ภ าครั ฐ 
(Government Data Catalog) 
  เป็นภารกิจที่ด าเนินการร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ศูนย์เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดท าข้อมูลกลางภาครัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
 ๔. การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการของการจัดท าสถิติ 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (ในรอบ ๒๐ ปี) 
  เนื่องจากหน้าที่หลักประการส าคัญของส านักงานสถิติ
แห่งชาติคือการผลิตข้อมูลสถิติและสารสนเทศ เพราะข้อมูลที่ดี 
มีคุณค่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดนโยบายที่ดีให้กับประชาชน  
จึงได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน ดังนี้ 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
๒๕๔๕ - เริม่ใช้ Pocket PC เข้ามาใช้ในกระบวนการเก็บ

รวบรวมข้อมลู 
๒๕๕๕ -  เ ริ่ ม ใ ช้  Tablet เ ข้ า ม า ใ ช้ แ ทน  Pocket PC  

โดยเริ่มจากโครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี 
ในประเทศไทยโครงการส ามะโนการเกษตร  
และขยายต่อไปจนถึงโครงการประจ าอื่น ๆ 

๒๕๕๙ - เริ่มมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าข้อมูล
ทะเบียนที่เกี่ยวกับคนมาประกอบการจัดท าส ามะโน
ประชากร 

๒๕๖๑-
๒๕๖๒ 

-  ศึ กษาการบู รณาการฐ านข้ อมู ลทะ เบี ยน 
(Register-Based) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
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ปี พ.ศ. การด าเนินการ 
ข้อมูลทะเบียนในส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
และโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ 

๒๕๖๓ - ศึกษาการบูรณาการนิยามข้อมูลทะเบียน 
และทวนสอบข้อมูล (Verify) 
บูรณาการนิยามข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (Farmer One) 
และข้อมูลส ามะโนเกษตรของ สสช. และทวนสอบ 
(Verified) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามนิยามที่ก าหนด  
- Web Application (Real-Time) รวบรวมและน าเสนอ
ผลส ารวจความเดือดร้อนและความต้องการ 
ของประชาชน 
- ระบบเชื่อมโยงรายการข้อมูล (GD Catalog) 
บูรณาการรายการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 
แบบอัตโนมัติ (API) 

๒๕๖๔ - ทวนสอบข้อมูล (Verify) 
ใช้ข้อมูลทะเบียนจากหลายแหล่งเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการทวนสอบ (Verified) ข้อมูลด้านประชากร 

๒๕๖๕ - ศึกษาภาพถ่ายดาวเทียม GIS 
มีความร่ วมมือ ในการใช้ภาพถ่ ายดาว เที ยม 
มาเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสถิติ 

๒๕๖๖ - ให้บริการ Survey Platform 
ให้บริการ Platform การท างานส ารวจที่มีมาตรฐาน 

 
 
 



๔๗ 
 
 
 
  
  นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ กรรมการ รักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) ให้ข้อมูลว่า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับผู้ให้บริการ
อื่น ๆ (AIS DTAC TRUE) โดย กสทช. ได้เป็นแกนน าในการป้องกัน
ตนเอง โดยได้แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบว่า หากไม่ต้องการรับ SMS 
ให้กดโทรออก *137 และหากมีการกระท าความผิดขึ้นก็จะเข้าสู่
กระบวนการตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 
  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัญหา SMS หลอกลวง
ได้ลดลงไปมาก เนื่องจาก กสทช. ได้มีการควบคุมที่ดีขึ้น กล่าวคือ  
ได้ปิดกั้นหรือบล็อกผู้ซื้อแพคเกจส่ง SMS แบบจ านวนมาก (bulk) 
ทั้งนี้ หากจะส่ง SMS เพ่ือธุรกิจก็จะต้องมีหนังสือรับรองเพ่ือยืนยันตนเอง
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่ ๑๐  แนวทางการแก้ไขปัญหา SMS ที่ผู้ใช้บริการ

ต้องช าระค่าบริการโดยไม่สมัครใจ  
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 ๑. สถาบันวิทยสิริ เมธี (VISTEC) ได้จัดท าระบบตอบรับ
อัตโนมัติ ให้กับผู้ ให้บริการหลายแห่ง ดังนั้น กระทรวงอาจขอ 
ความร่วมมือกับ VISTEC ในการจัดท าระบบอัตโนมัติสายด่วน ๑๒๑๒  
เพื่อลดระยะเวลาในการรอสายของประชาชน 
  ๒. การเปิดบัญชีธนาคารยังไม่เข้าเงื่อนไขการกระท าความผิด 
การจะเริ่มมาตรการหรือด าเนินการกับบัญชีใดจะต้องมีการหลอกลวง
แล้ว ในการนี้ คณะกรรมาธิการจะได้เชิญธนาคารแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย ร่วมหารือเพ่ือสรุปปัญหารวมถึงกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา 
  ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า ควรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศระเบียบ
การเปิดบัญชี โดยก าหนดให้ผู้ เปิดบัญชีจะต้องให้ความยินยอม 
ในการตรวจสอบบัญชีได้ 
  ๓. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ควรใช้หลักการในการปรับปรุง
โครงสร้างเช่นเดียวกับ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) คือการ
เทียบเคียงต้นทุน โดยการบินไทยใช้ต้นทุนต่อที่นั่งเปรียบเทียบกับสาย
การบินอื่น ๆ ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ปัจจุบันการบิน
ไทยใช้เป้าหมายดังกล่าวท าให้สามารถลดบุคลากรได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง 
ดังนั้น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  ควรเทียบต้นทุนมาตรฐาน 
ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นโดยอาจจะมีต้นทุนที่มากกว่า 
ผู้ให้บริการเอกชนได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องมีการ
บริการประชาชนที่มีค่าใช้จ่ายราคาถูกด้วย  

ข้อคิดเห็นและประเด็นซกัถามของคณะกรรมาธกิาร 
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 ๔. จากรายงานประจ าปีของส านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพมาก 
ดังนั้น จึงควรช่วยด าเนินงานในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู้ ด้ า น ดิ จิ ทั ล ห รื อ เ พ่ิ ม ทั ก ษ ะ ด้ า น ดิ จิ ทั ล 
หรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ใ ห้ กั บปร ะช าชน  และจั ดท า  Sandbox  
สร้างความสามารถในการท าธุรกรรมของประชาชนซึ่งปัจจุบัน 
ได้ด าเนินการเองเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม เช่น การขายสินค้านวัตวิถี 
ทั้งนี้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ อาทิ บมจ.โทรคมนาคม
แห่งชาติ ส านักงานสถิติจังหวัด มหาวิทยาลัย บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด (ด้านโลจิสติกส์) และร่วมกับธนาคารหรือแหล่งทุนต่าง ๆ ด้วย
จะเกิดประโยชน์ยิ่งและจะช่วยยกระดับให้ประเทศไทยพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางได้ 
  ๕. ในเรื่อง Digital ID ปัญหาขณะนี้คือการยืนยันตัวตน 
ด้วยบัตรประชาชนยังไม่สามารถพิสูจน์ ได้  และขณะนี้ รัฐสภา 
อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายเชิงบังคับให้ส่วนราชการ
ต้องด าเนินการ ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
มีแนวคิดหรือแนวทางการยืนยันตัวตนอย่างไรเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ 
ได้ว่าเป็นผู้ใช้บริการตัวจริง 
  นายมีธรรม  ณ ระนอง รองผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ให้ข้อมูลว่า ในเรื่อง 
Digital ID กระทรวงได้ร่วมด าเนินการระบบ D.DOPA – Digital ID 
โดยมีการตั้งคณะท างาน ๓ ชุด และก าหนดให้ สพธอ. เป็นคณะท างาน
ชุดที่ก าหนดมาตรฐาน Digital ID 
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  นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จากการหารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ข้อสรุปว่าจะใช้ระบบ D.DOPA 
ในการขับเคลื่อน Digital ID ซึ่งทราบหลักการเบื้องต้นว่าเมื่อเริ่ม
ด าเนินการระบบนี้ ประชาชนจะต้องท าบัตรประจ าตัวประชาชนใหม่
โดยการถ่ายรูปแบบหมุนหน้า เนื่องจากรูป ๒ มิติ ในปัจจุบัน 
มีความเสี่ยงในเรื่องการยืนยันตัวตน และหากต้องการใช้ Digital ID 
เพื่อท าธุรกรรมต่าง ๆ จะต้องแจ้งยืนยันกับส่วนราชการที่ก าหนดก่อน 
จึงจะใช้ได้ ทั้งนี้ ในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องอาจจะใช้งบประมาณ
จากกองทุ น ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เ ศ รษฐกิ จ แ ละสั ง คม  ( ก อ งทุ น  DE)  
โดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
  ๖. กรณีกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้รับงบประมาณสอดคล้อง 
กับเป้าหมายการปรับปรุงพัฒนาระบบหรือเทคนิคนั้น อาจใช้วิธีการซื้อ
ข้อมูลพยากรณ์อากาศบางส่วนจากเอกชนซึ่งมีความแม่นย า หรือการ
ร่วมกับ Gistda ซึ่งจะเป็นทางเลือกและโอกาสที่จะพัฒนาการ
พยากรณ์อากาศ และจะสามารถลดภาระด้านงบประมาณได้  
นอกจากนี้ ควรปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ให้เข้าถึงได้ง่าย 
 ๗. โดยที่ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ า 
ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ โดยมีตัวชี้วัดประการหนึ่งคือการส ารองไฟฟ้า
เกินความต้องการ ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ท าวิจัยสรุปได้ว่า 
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลได้รับผลประโยชน์มากกวา่การลงทนุ
โครงสร้างพ้ืนฐานอื่น กล่าวคือการลงทุนจ านวน ๑ บาท ในโครงสร้าง
พ้ืนฐานอื่นจะได้ผลประโยชน์ประมาณ ๑.๔๐ บาท แต่การลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลจะได้ผลประโยชน์ ๑.๘๕ บาท และหากลงทุน 
5G ร่วมด้วยจะได้ประโยชน์ ๒.๓๐ บาท ดังนั้น กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นกระทรวงส าคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศ



๕๑ 
 
ตามทิศทางของโลก ทั้งนี้ จะต้องให้โอกาสการท างานของคนรุ่นใหม่ 
ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การเงินและด้านเทคโนโลย ี
 การให้ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital literacy) เป็นการสร้าง
ภู มิ คุ้ ม กั นที่ ส า คัญ ให้ กั บประชาชน  ตลอดจนการ ใช้ ดิ จิ ทั ล 
ในการช่วยเหลือภาคการเกษตรก็เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะแม้ว่าประเทศไทย
จะไม่ได้ร่ ารวยจากภาคเกษตรกรรมแต่ก็ท าให้ประเทศมีความมั่นคง
ทางอาหาร  
 ๘.  ส านั กง านสถิ ติ จั งหวั ดคื อผู้ แทนกระทรวงดิ จิ ทั ล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น มีแนวทางการพัฒนาให้สถิติจังหวัด
เป็นผู้แทนที่ครบวงจรได้หรือไม่อย่างไร เช่น ปรับเป็นส านักงานดิจิทัล
จังหวัดเช่นเดียวกับกระทรวงอื่น ๆ 
  นางปิยนุช  วุฒิสอน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ให้ข้อมูลว่า นอกจากท าหน้าที่สถิติจังหวัดแล้ว ต้องท าหน้าที่ 
ดิจิทัลจังหวัดด้วย ซึ่งปัญหาและข้อจ ากัดที่พบคือ องค์ความรู้ 
ของสถิติจังหวัด กล่าวคือ องค์ความรู้ด้านดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่  
ส่วนองค์ความรู้ด้านสถิติก็ไม่หยั่งลึกนัก ขณะนี้จึงได้พยายามพัฒนา
บุคลากร แต่ก็เป็นไปได้อย่างยากล าบากเนื่องจากผู้รับความรู้มีระดับ
ของการซึมซับองค์ความรู้แตกต่างกัน  
  ๙. การพัฒนาโครงสร้างองค์กรส าหรับต าแหน่งสถิติจังหวัด
อาจใช้วิธีการเดียวกันกับต าแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด ของกระทรวง
วัฒนธรรม กล่าวคือ ให้ผู้แทนในส่วนภูมิภาคเป็นผู้แทนกระทรวง 
ในราชการส่วนภูมิภาค โดยมิใช่เป็นเพียงผู้แทนกรมใดกรมหนึ่ง 
หรือส านักใดส านักหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น รัฐมนตรีจะต้องมอบหมาย
ภารกิจให้เป็นผู้แทนกระทรวงและให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้ถึงระดับ
เชี่ยวชาญ (ซี ๙) ด้วย 



๕๒ 
 
 นางปิยนุช  วุฒิสอน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้สถิติจังหวัดซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้รับ
การปรับให้เป็นต าแหน่งอ านวยการสูง (๙บส.เดิม) ไปแล้ว ๒๖ จังหวัด 
นอกนั้นยังเป็นต าแหน่งอ านวยการต้น (๘บก.เดิม) และยังมีสถานะ 
เป็นผู้แทนส านักงานเท่านั้นในภูมิภาค ทั้งนี้ ภารกิจหลักของส านักงาน
สถิติแห่งชาติคืองานด้านสถิติ สารสนเทศ และส ามะโนครัว ดังนั้น 
กระทรวงจะมีการตั้งส านักงานดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัล 
ในภูมิภาคต่อไป อย่างไรก็ดี ขณะนี้ รัฐมนตรีได้แต่งตั้ง “คณะท างาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ในจังหวัด” และ “คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนภารกิจส านักงานสถิติจังหวัด ”  
ก็จะเป็นกลไกการสนับสนุนการท างานในระดับภูมิภาคได้ อีกทั้ง  
จะเร่งส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรต่อไป 
  ๑๐. บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากและหลากหลายสาขา จึงควรก าหนด
หลักเกณฑ์เ พ่ือให้มีค่ าตอบแทนพิเศษในต าแหน่งตามระดับ 
ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านโดยไม่อิงกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ โดยมีระบบการประเมินเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งและรับเงินค่าตอบแทนพิเศษด้วย 
  ๑๑.  การป้องกันปัญหา SMS หลอกลวงให้ ใช้บริ การ  
โดยกด *137 เพื่อยกเลิกการรับ SMS นั้น จะต้องมีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันก็ต้องสืบหาต้นตอ 
ผู้กระท าความผิดด้วย 
  ๑๒. ภารกิจของวุฒิสภานอกจากด้านการนิติบัญญัติแล้ว  
ยังมีภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย ซึ่งจากการลง



๕๓ 
 
พ้ืนที่รับฟังข้อมูลพบว่า ภาคการเกษตรของไทยมีผลผลิตจ านวนมาก  
แต่มีผลต่อ GDP ค่อนข้างต่ า ดังนั้น จึงต้องพยายามเพ่ิม Productivity 
ทั้งนี้ ช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีที่โครงการเน็ตประชารัฐ และเน็ต USO  
ได้ขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปถึงทุกหมู่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ 
ของกระทรวงต่าง ๆ  เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย ได้ช่วยเหลือประชาชนแต่ยังเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงโครงการเน็ตประชารัฐ 
ในพ้ืนที่ ท าให้บางครั้งมีโครงการหรือการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน ดังนั้น 
หากบูรณาการการท างานร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์และลดทรัพยากร
ลงได้ โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอาจเป็นเจ้าภาพ 
และใช้เวทีการประชุมของจังหวัดในการแจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูล 
ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงอื่นได้รับรู้ความคืบหน้าต่าง ๆ ด้วย 
  ๑๓. ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม 
จ านวนมาก อาทิ เสาโทรคมนาคม สายไฟเบอร์ทั้งบนดินและใต้ดิน 
และ International Gateway ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการซื้อวงจร
เชื่อมต่อระหว่างประเทศ ดังนั้น หากสามารถใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
ร่ วมกั น ได้  จะ เป็ นประ โยชน์ กับทุกฝ่ าย  และสามารถ เสริ ม 
ความแข็งแกร่งให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ตลอดจนเป็นประโยชน์
ในภาพรวมของประเทศด้วย 
 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แสดงความเห็นด้วย และให้ข้อมูล
ว่า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีความพยายามท าโครงสร้างพื้นฐาน
กลางและอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคากับผู้ประกอบการรายอื่น 
อย่างไรก็ดี จะเริ่มด าเนินการก่อนในบางเรื่อง ได้แก่ ระบบวิทยุสื่อสารกลาง 
(Trunked Radio)  
 



๕๔ 
 
  เมื่อได้เวลาพอสมควรแล้ว พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ 
ประธานคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  
และการโทรคมนาคม ได้กล่าวขอบคุณนายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหาร  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเดินทางครั้งนี้อันเป็นผลให้การด าเนินงาน
ตามภารกิจของคณะกรรมาธิการส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๕๗ 
 

 
 

ก าหนดการเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  

และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ในวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ศูนย์ราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)  

ห้องประชุม M 1 ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
_____________________ 

 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  - คณะกรรมาธิการพร้อมกัน  
   ณ อาคารรัฐสภา  

เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา   - ออกเดินทางไปยังกระทรวงดิจิทัล 
   เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา  - เดินทางถึงกระทรวงดิจิทัล 
   เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา  - รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   เป็นการเฉพาะกรรมาธิการกับ 
   นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  
   รฐัมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
   เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
    และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง  

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  - รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
   ในภาพรวมเกี่ยวกับการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   การสื่อสาร และการโทรคมนาคม 



๕๘ 
 
เวลา ๑๐.๐๕ – ๑๐.๑๐ นาฬิกา   - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
   เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
   กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการ 

เวลา ๑๐.๑๐- ๑๐.๑๕ นาฬิกา  - พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์  
   ประธานคณะกรรมาธิการ  
   กล่าววัตถุประสงค์การเดนิทางรบัฟังข้อมูล 
   และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๑.๓๐ นาฬิกา  - ร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
   ด าเนินพิธีการ โดย นางสาวพิยะดา สุดกังวาล 
   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - แลกเปลี่ยนความเห็นและตอบข้อซักถาม  

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน  

เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา - ออกเดินทางกลับ 

เวลา ๑๒.๔๐ นาฬิกา  - เดินทางถึงรัฐสภา 
 

…………………………....…….. 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 
 

 
รายนามคณะเดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ของคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร  

และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ในวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
____________________ 

 ๑. พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ   
   (หัวหน้าคณะเดินทาง)  
 ๒. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ  
   คนทีห่นึ่ง 
 ๓. นายจเด็จ  อินสว่าง  รองประธานคณะกรรมาธิการ  
   คนทีส่อง 
 ๔. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
   คนที่สาม 
  ๕. พลเรือโท  สนธยา  น้อยฉายา  เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 ๖. นายสมชาย  เสียงหลาย กรรมาธิการ 
 ๗. นายสุทธิชัย  ชื่นชูศิลป ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  ๘. นายสาธิต  รฐัเลิศกานต์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 ๙. นายศุขขโต  พุ่มมาลี  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  ๑๐. นายวิจิตร  เกิดน้อย ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๑. นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ
 ๑๒. นางวรรณพร  ลีฬหาชีวะ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ
 ๑๓. พันเอก ภูวนารถ  เจนถนอมม้า นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ
 ๑๔. นางสุวรรณีย์  เจียรานุชาติ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ 
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 ๑๕. นางสาวธวัลรัตน์ วินิตวฒันคุณ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ
 ๑๖. นายวาริท  น าชัยศิร ิ เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ
 ๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร อนุกรรมาธิการ (คณะที่ ๑)
 ๑๘. นายสุรพล  สงวนศิลป ์ อนุกรรมาธิการ (คณะที่ ๒) 
 ๑๙. พลเอก สุรใจ  จิตต์แจ้ง อนุกรรมาธิการ (คณะที่ ๒) 
 ๒๐. นายธานินท์  หยวกขาว อนุกรรมาธิการ (คณะที่ ๒) 
 ๒๑. นายเอกพงษ์  หริ่มเจริญ     อนุกรรมาธิการ (คณะที่ ๒) 
 ๒๒. นายวุฒิชัยย ์ ลีละวัฒนพงษ์  นิติกรช านาญการพิเศษ  
   (เลขานุการคณะเดินทาง) 
  ๒๓. นางสาวสุนิษา  ลอยฟ้า  นิติกรช านาญการ  
   (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
  ๒๔. นางสาวมานิดา  นามงาม   นิติกรช านาญการ  
   (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง)
 ๒๕. นางสาวเรณู  สุนทรประภัสสร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
   (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง)
 ๒๖. นายศักรินทร์  ด านิล  นักศึกษาฝึกงาน  
   (ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง) 
  

……………...…………......... 

 

 

 

 

 


